

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe
0865.776.663Tư vấn
Miễn phí

Bảo mật thông tin

Dịch vụ tư vấn phụ khoa online trực tuyến miễn phí qua điện thoại

August 20, 2021

Bác sĩ tư vấn phụ khoa online ở đâu tốt hiện nay. Thời đại công nghệ lên ngôi nên hầu hết vấn đề gì cũng có thể giải quyết qua điện thoại, qua mạng internet. Cũng chính vì thế mà dịch vụ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại ra đời. Điều này đã đem lại nhiều tiện ích hơn cho chị em. Cụ thể **tư vấn phụ khoa** online miễn phí qua điện thoại như thế nào? Bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết sau đây.



KHI NÀO CHỊ EM CẦN ĐẾN TƯ VẤN PHỤ KHOA ONLINE QUA ĐIỆN THOẠI?

Bệnh phụ khoa là hiện tượng bệnh lý thường gặp ở cơ quan sinh sản nữ giới, nó đem đến những phiền toái và khó chịu cho chị em và đặc biệt là đe dọa khả năng sinh sản. Vì thế những lúc như vậy thì lời tư vấn của bác sĩ sẽ là điều cần thiết để người bệnh có thể biết tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nữ giới sẽ rất cần sự trợ giúp qua tư vấn online miễn phí qua điện thoại để được bác sĩ giải đáp trong những trường hợp:

Vùng kín cảm giác ngứa nhiều, có hiện tượng lạ như nổi mẩn, nổi nốt.

Khí hư ra nhiều bất thường với màu và mùi khó chịu

Rối loạn kinh nguyệt kéo dài, tính chất máu kinh thay đổi, đau bụng dữ dội trong kỳ kinh và đau khi quan hệ tình dục.

Chảy máu âm đạo bất thường dù không ở chu kỳ kinh nguyệt

Rối loạn tiểu tiện như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, tiểu ra máu,...

Đó là những dấu hiệu thường gặp ở những bệnh phụ khoa, chị em khi gặp phải những hiện tượng đó có thể nhờ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại thì sẽ được bác sĩ giải đáp tận tình, lại không phải đi lại vất vả.

LÝ DO NỮ GIỚI NÊN THỰC HIỆN TƯ VẤN PHỤ KHOA ONLINE MIỄN PHÍ QUA ĐIỆN THOẠI

Bất cứ dịch vụ gì được ra đời cũng nhằm hướng tới lợi ích cho người dùng, dịch vụ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại cũng vậy. Dịch vụ này đem đến cho phái nữ những lợi ích không ngờ:

Có thêm kiến thức chính xác về những bệnh phụ khoa

Nhiều người sợ rằng không nhìn trực quan, không thực hiện khám xét thì sẽ phán đoán sai bệnh. Tuy nhiên dịch vụ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại được đội ngũ tư vấn đúng chuyên ngành phụ khoa được đào tạo bài bản, kiến thức rộng trực tiếp tư vấn. Từ dấu hiệu bệnh lý mà người bệnh đưa ra, họ sẽ phán đoán được chính xác nguyên nhân gây bệnh và đưa ra cách điều trị sao cho hợp lý cũng như chi phí của từng cách. Từ đó, chị em có thể biết thêm những kiến thức phụ khoa cho riêng mình.

Đảm bảo tính riêng tư

Khi đi khám trực tiếp ở cơ sở y tế, chị em còn lo lắng rằng có người sẽ nhìn thấy, sẽ biết mình đi khám phụ khoa. Nhưng khi có sự hỗ trợ của tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại, chỉ có người bệnh và tư vấn viên nói chuyện, lại không phải ra ngoài nên sự lo lắng về có người biết đến hoàn toàn được xua tan. Hơn nữa dịch vụ này có tính bảo mật rất tốt nên chị em có thể yên tâm.

Thoải mái chia sẻ bệnh

Nhiều khi việc gặp mặt trực tiếp bác sĩ sẽ khiến bệnh nhân không thoải mái, thậm chí là mặc cảm, tự ti với tình trạng của mình. Nhưng khi thực hiện tư vấn phụ khoa online, chị em có thể thoải mái chia sẻ bệnh vì tư vấn viên sẽ không thấy mặt nên không cần sợ hãi.

Được tư vấn về bệnh miễn phí

Chị em chỉ cần gọi điện hoặc chat online qua web thì sẽ được đội ngũ tư vấn viên tận tình giải đáp mọi thắc mắc miễn phí. Thậm chí ở một số cơ sở y tế còn miễn phí cả tiền cước điện thoại.

Không cần vất vả đi lại

Chị em chỉ cần ngồi một chỗ gọi điện thoại hoặc vào mạng chat online sẽ được tư vấn viên giải đáp mọi điều thắc mắc, biết thêm nhiều thông tin về bệnh phụ khoa mà không phải vất vả đến trực tiếp cơ sở y tế và xếp hàng chờ tới lượt. Ngoài ra, nếu như chị em quyết định đến cơ sở y tế để khám chữa sẽ được xếp lịch hẹn, chỉ cần đến đúng giờ hẹn sẽ được khám chữa ngay mà không mất thời gian chờ đợi.

Phạm vi tư vấn rộng

Mọi điều thắc mắc về bệnh phụ khoa: đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, ngứa vùng kín, đau vùng chậu,...đều được giải đáp rõ ràng và chính xác.

TƯ VẤN PHỤ KHOA ONLINE MIỄN PHÍ QUA ĐIỆN THOẠI Ở PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH ĐÔ

Phòng khám phụ khoa Thành Đô ở Bắc Ninh ở vị trí 248 Trần Hưng Đạo, Tiễn An là một trong số những phòng khám được Sở Y tế Bắc Ninh cấp giấy phép hoạt động về 4 lĩnh vực: nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh hậu môn-trực tràng. Phòng khám không chỉ khám chữa mà còn có dịch vụ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại đối với những chị em có nhu cầu.

Về phương diện tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại, phòng khám sẽ tư vấn chính xác, tận tình những hạng mục bệnh lý sau đây:

Viêm nhiễm phụ khoa: viêm âm đạo, viêm niệu đạo, viêm vùng chậu, viêm âm hộ ngoài, viêm phần phụ, khí hư bất thường.

Bệnh cổ tử cung: polyp cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung.

Bệnh buồng trứng: viêm buồng trứng, tắc ống dẫn trứng, buồng trứng đa nang, u nang buồng trứng.

Bệnh kinh nguyệt: đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết tố nữ

Chỉnh hình bộ phận sinh dục: chỉnh hình phụ khoa, chỉnh hình âm vật, thu hẹp âm vật, vá màng trinh.

Kế hoạch hóa gia đình: đặt vòng tránh thai, phá thai, vô sinh-hiếm muộn.

Đội ngũ tư vấn của phòng khám đều là những bác sĩ có trình độ chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm, họ sẽ giải đáp mọi thắc mắc của người bệnh 24/24 một cách nhanh chóng, cụ thể và chính xác nhất.

Dịch vụ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại được phòng khám sử dụng triệt để, giữ kín mọi thông tin của người bệnh, từ ngữ dễ nghe, nhẹ nhàng đem lại tâm lý thoải mái cho chị em trong suốt quá trình trao đổi với bác sĩ.

Lựa chọn phòng khám Thành Đô, chị em có thể tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí thăm khám. Khâu tư vấn đã cung cấp gần như toàn bộ thông tin về bệnh. Việc điều trị sẽ diễn ra an toàn và nhanh chóng hơn rất nhiều so với những cơ sở khác. Khám online sẽ là lựa chọn thông minh để có lộ trình trị liệu rõ ràng và tiết kiệm.

Ngoài tư vấn online qua điện thoại, phòng khám còn có thêm dịch vụ tư vấn qua khung chat trực tuyến miễn phí. Chị em có thể vào trực tiếp trang web của phòng khám và CLICK vào khung tư vấn được hiển thị để trao đổi với các bác sĩ tư vấn phụ khoa. Hoặc chị em cũng có thể để lại số điện thoại liên lạc ở khung tư vấn, bác sĩ của phòng khám sẽ gọi lại và tư vấn tỉ mỉ.

Không những có dịch vụ tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại mà phòng khám còn có chất lượng khám, chữa bệnh phụ khoa vô cùng tốt. Sở hữu những phương pháp điều trị tiên tiến: công nghệ Silk Lander điều trị viêm âm đạo, kỹ thuật làm tan can thiệp khoang trong điều trị viêm phần phụ, kỹ thuật RFA điều trị viêm lộ tuyến,...dưới tay nghề của các chuyên gia phụ khoa đầu ngành, chắc chắn sẽ là địa chỉ mà chị em muốn dừng chân khi chữa bệnh phụ khoa.

Trên đây là những chia sẻ về dịch vụ “tư vấn phụ khoa online miễn phí qua điện thoại” của các chuyên gia phụ khoa. Hy vọng đó sẽ là dịch vụ mà chị em đang hướng đến. Bài viết mang tính chất tham khảo, vì thế mọi vấn đề chị em đang thắc mắc về vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0865.776.663 để được giải đáp tận tình miễn phí.



CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN ONLINE

Khám bệnh online tại đây

**Hotline sức khỏe
0865.776.663**

**Tư vấn
Miễn phí**

Bảo mật thông tin

Related Posts

No items found.



CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN

ONLINE

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe

0865.776.663

**Tư vấn
Miễn phí**

Bảo mật thông tin